

Số: 378/TB-SGDĐT

Phú Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2015

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị triển khai công tác chuyên môn giáo dục trung học, năm học 2015-2016**

Ngày 17/9/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyên môn giáo dục trung học. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng ban chức năng thuộc Sở GDĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng chuyên môn các trường trực thuộc; lãnh đạo và tổ trưởng phổ thông phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. Sau phần hướng dẫn, triển khai chuyên môn của phòng Giáo dục trung học, phòng KTKĐCLGD, phòng GDTXCN, các phòng ban chức năng liên quan và các ý kiến trao đổi, phản ánh đề xuất của các đơn vị; NGƯT Ngô Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở GDĐT, chủ trì Hội nghị đã kết luận các nội dung sau:

#### **1. Triển khai linh hoạt kế hoạch, chương trình giáo dục trung học**

Trên cơ sở Công văn số 704/SGDĐT-GDTrH “V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016” ngày 07/9/2015 của Sở GDĐT; các phòng GDĐT, các trường trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị. Các đơn vị quan tâm giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, chất lượng dạy học: tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường vận dụng kiến thức liên môn, kiến thức thực tế đời sống theo hướng tăng cường năng lực cho học sinh; ra đề kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của bộ môn.

Theo đó, các đơn vị cần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học, trao đổi trực tuyến ([truonghocketnoi.edu.vn](http://truonghocketnoi.edu.vn)), chú ý dạy học phân hóa ngay từ đầu năm; thực hiện đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá. Nhà trường cần lập danh sách các học sinh có năng lực hạn chế (học lực yếu, kém), học sinh có nguy cơ bỏ học, tổ chức phụ đạo linh hoạt để động viên, khuyến khích học sinh đến trường; phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường cùng có biện pháp hỗ trợ.

Để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2016, các trường trung học tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề rút kinh nghiệm kì thi THPT quốc gia 2015, phân tích nguyên nhân, nhất là các trường hợp hỏng tốt nghiệp do bị điểm liệt, do học lệch...; từ đó xác định trách nhiệm, tổ chức dạy học, ôn tập phù hợp cho các đối tượng này.

#### **2. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở**

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của

Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Các đơn vị cần tham mưu cho UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, xây dựng kế hoạch điều tra, cập nhật số liệu, kiểm tra, công nhận theo Công văn hướng dẫn số 4284/BGDĐT-KHTC ngày 21/8/2015 của Bộ GDĐT “V/v triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015”.

### **3. Thực hiện tốt công tác dạy thêm, học thêm**

Các đơn vị thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh về các quy định dạy thêm, học thêm. Đặc biệt, các đơn vị tuyệt đối không đưa nội dung dạy thêm, học thêm vào giờ học chính khóa, vào ngày chủ nhật (trừ phụ đạo, ôn tập có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh); cản trở các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

### **4. Phối hợp tổ chức tốt dạy nghề phổ thông**

Các phòng GDĐT, các trường trung học tiếp tục phối hợp với Trung tâm KTTH-HN tỉnh và các Trung tâm GDTX-HN, dạy nghề các huyện, thị xã để tổ chức cho học sinh tham gia học và thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông. Riêng với các trường THPT, nếu đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ thì lập tờ trình xin phép Sở GDĐT để có thể tự tổ chức một số nghề phổ thông.

### **5. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn quốc gia, kiểm tra học chế**

Các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn. Những trường được chọn công nhận kiểm tra thư viện chuẩn, trường chuẩn cần phân công cán bộ, giáo viên chuẩn bị hồ sơ, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn và báo cáo Sở GDĐT để được kiểm tra công nhận. Trong năm học, Sở GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra các trường đã đạt chuẩn trên 5 năm để tái công nhận hoặc rút danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia nếu không đảm bảo các chuẩn theo quy định.

Các phòng GDĐT, các trường trung học tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc tổ chức dạy học của giáo viên trên lớp. Sở GDĐT tiếp tục triển khai kiểm tra học chế, kiểm tra chuyên đề các trường THCS, THPT với hình thức báo trước hoặc đột xuất.

### **6. Về các hoạt động tập trung cấp tỉnh**

#### **a) Tổ chức các kì kiểm tra, kì thi thử THPT**

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung, kiểm tra học kì. Riêng, việc tổ chức các kì kiểm tra chung toàn tỉnh dựa trên ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh, Sở GDĐT sẽ tổ chức thi đề chung toàn tỉnh cho tất cả các môn thi ở khối lớp 9, khối lớp 10 (sẽ có kế hoạch hướng dẫn và hội nghị triển khai).

Sở GDĐT khuyến khích các đơn vị tổ chức kì thi đánh giá chất lượng học sinh cuối cấp THCS và kì thi thử THPT quốc gia. Tuy nhiên, các đơn vị, trường

học cần nâng cao chất lượng đề thi và bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo phù hợp với cấu trúc đề thi của các kì thi chính thức.

**b) Hội thi giáo viên giỏi**

Sở GDĐT sẽ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS cho tất cả các môn học (có Kế hoạch riêng) với chủ đề dạy học tích hợp, liên môn, giáo dục địa phương... hướng đến phát triển năng lực học sinh. Các phòng GDĐT cần chủ động tổ chức các Hội thi cấp huyện để đảm bảo tinh thần chung và tiến độ công việc.

**7. Thông tin, liên lạc**

Các phòng GDĐT, các trường trung học cần thường xuyên truy cập các trang web: [www.truonghocketnoi.edu.vn](http://www.truonghocketnoi.edu.vn); [www.phuyen.edu.vn](http://www.phuyen.edu.vn) và email của trường (...@phuyen.edu.vn) để tiếp nhận các thông tin và kịp thời triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT. Ngoài ra, khi có các trường hợp khẩn cấp, các đơn vị cần thông tin sớm về Sở GDĐT (qua các phòng chức năng) để Sở GDĐT nhanh chóng chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Các đơn vị cần phân công cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác báo cáo, thống kê để gửi cho Sở GDĐT các báo cáo, thống kê định kì (đầu năm, giữa kì, cuối năm) một cách chính xác, kịp thời, thống nhất các số liệu được yêu cầu.

Trên đây là Thông báo kết luận của lãnh đạo Sở GDĐT tại Hội nghị triển khai công tác chuyên môn Giáo dục trung học năm học 2015-2016. Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường trung học kết hợp với các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học để tổ chức, thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Trong quá trình triển khai, các vấn đề chưa rõ, báo cáo với Sở GDĐT (qua phòng GDTrH, email: [giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn](mailto:giaoductrunghoc@phuyen.edu.vn), điện thoại: 0573.842.044) để được hướng dẫn./. *ldn*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Các phòng ban chức năng thuộc Sở;
- Website SGDDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.



**Lê Thị Lập**